

Số: 45 /BC-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố về giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-HĐND ngày 06/3/2024 của Ban Pháp chế HĐND thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát chuyên đề này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, bảo đảm đúng phạm vi, nội dung giám sát theo kế hoạch.

- Thành phần Đoàn giám sát: theo Quyết định số 25/QĐ-HĐND ngày 06/3/2024 của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

- Đối tượng giám sát: giám sát trực tiếp UBND phường Phú Cường, phường Phú Thọ, phường Tương Bình Hiệp và Công an Thành phố TDM, giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với các phường còn lại trên địa bàn Thủ Dầu Một.

- Mốc thời gian giám sát: Tháng 3/2023 đến tháng 3/2024.

- Chương trình giám sát: Để phục vụ hoạt động giám sát, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương như: Phường Phú Cường (Khảo sát các sở sở kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và chợ Thủ Dầu Một), Phường Phú Thọ (Khảo sát công tác PCCC, công tác tập huấn cho các em học sinh và giáo viên tại các trường trên địa bàn phường, mô hình điểm chữa cháy công cộng tại các khu phố, các cơ sở kinh doanh quán ăn, Karaoke), Phường Tương Bình Hiệp (Khảo sát các doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc thành phố quản lý như các công ty Long Mì, công ty Gỗ và các cơ sở kinh doanh bị đình chỉ và tạm đình chỉ, cũng như khu nhà trọ trên địa bàn phường); giám sát qua báo cáo đối với các phường còn lại trên địa bàn Thủ Dầu Một.

Trên cơ sở giám sát trực tiếp và nghiên cứu báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, Ban pháp chế báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, có tốc độ phát triển kinh tế cao, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến nay thành phố hiện có 806 cơ sở thuộc diện quản lý của Công an thành phố về công tác PCCC, trong đó có 330 doanh nghiệp có nguy cơ cao về cháy nổ, có 49 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 69 cửa hàng bán lẻ khí hóa lỏng; 07 chợ; 03 siêu thị, 01 trung tâm thương mại; có 6.134 cơ sở thuộc cấp phường quản lý theo phục lục IV của Nghị định 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020. Việc phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị đi cùng với nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tăng cao do phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng các nguyên vật liệu dễ

cháy như gỗ, bao bì, mút xốp, nhựa, vải, dung môi, hóa chất dễ cháy,... Nhu cầu sử dụng điện, lửa, nhiệt cũng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Ngoài ra, việc đô thị hóa cùng với việc xây dựng các nhà cao tầng, chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ... cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cho người dân sinh sống và làm việc.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, toàn thành phố đã xảy ra 120 vụ cháy trong đó có 01 vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 1.700.000.000 đồng; 08 vụ cháy nhỏ không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 71.000.000 đồng và 111 vụ cháy nhỏ gây thiệt hại không đáng kể, không xảy ra vụ nổ.

Thời gian qua các cấp, các ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo, nhất là UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCCC, nhưng tình hình cháy, nổ luôn có nhiều tiềm ẩn phức tạp, đáng chú ý là tình hình cháy có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm, sự chủ quan của một bộ phận người dân; người đứng đầu doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo về an toàn PCCC dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC PCCC

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về PCCC

Thực hiện Luật PCCC; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Trong năm 2023 đến nay UBND thành phố ban hành (04 kế hoạch, 01 công văn)¹, Công an thành phố ban hành (06 kế hoạch, 04 công văn)², ngoài ra UBND các phường đã kịp thời ban hành các văn bản về PCCC.

¹ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/6/2023 về việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH đối với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25/07/2023 tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 19/10/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Công văn số 103/UBND-VP ngày 11/01/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn TP.TDM năm 2024, kế hoạch 46/KH-UBND ngày 05/02/2024 về việc kiểm tra an toàn về PCCC, trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng điện; quản lý, sử dụng đất đai đối với công trình xây dựng tạm, lán trại, cơ sở thu mua phế liệu; cơ sở nhà trẻ, trường mầm non; cơ sở trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, cơ sở khám chữa bệnh; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

² Kế hoạch số 113/KH-CATP-PCCC ngày 27/04/2023 về việc kiểm tra đột xuất về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn; Kế hoạch số 91/CATP-PCCC ngày 10/04/2023 về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một; Công văn số 516/CATP-PCCC ngày 04/05/2023 về việc triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC; Công văn số 367/CATP-PCCC ngày 07/04/2023 về việc tăng cường công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh sửa chữa ô tô, xe máy; Công văn số 338/CATP-PCCC ngày 04/04/2023 về việc tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; Kế hoạch số 219/KH-CATP(PCCC) ngày 21/7/2023 kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10" năm 2023, Kế hoạch 316/KH-CATP-PCCC ngày

Tập trung triển khai các quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC, nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố và phường đã thường xuyên phổ biến, quán triệt các nội dung về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCCC&CNCH tại địa bàn, nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác PCCC&CNCH.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật PCCC

UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCCC đến các tổ chức, đơn vị, cơ quan, hộ gia đình và cá nhân, giúp nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về công tác PCCC trong sản xuất cũng như trong đời sống nhân dân. Từ đó, ý thức chấp hành các quy định an toàn PCCC của các cơ sở và người dân ngày càng được nâng cao.

Nội dung hình thức tuyên truyền được quan tâm đổi mới, cụ thể như: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Đài truyền thanh thành phố Thủ Dầu Một duy trì bản tin PCCC, quay 15 phút sáng và đưa 21 tin, bài về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong các dịp tết nguyên Đán, an toàn PCCC&CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, cơ sở nhà hàng ăn uống,...;

Tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh 14 phường định kỳ hàng tuần; thường xuyên tổ chức tuyên truyền PCCC, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát nạn,...trên các nhóm zalo khu phố, trang fanpage Công an thành phố và Công an 14 phường lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phối hợp UBND 14 phường, phường phát thanh hơn 968 lượt tin, bài, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; phát 55.682 tờ rơi tuyên truyền thực hiện các biện pháp khuyến cáo về công tác PCCC&CNCH đối với hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Tổ chức 109 buổi tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH cho đối tượng người lao động, người dân sinh sống, các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố với 33.332 người tham gia.

30/8/2023 về phát động phong trào lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an thành phố thủ dầu một thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; kế hoạch số 517/KH-CATP-PCCC ngày 9/11/2023 về kiểm tra đột xuất về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, kế hoạch số 617/KH-CATP-PCCC ngày 25/12/2023 về Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở phụ lục III theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trong mùa hanh khô, thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán giáp thìn 2024 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Công văn số 434/CATP-PCCC ngày 05/02/2024 về tăng cường công tác PCCC và CNCH dịp tết Nguyên đán năm 2024.

3. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC.

Hàng năm Công an thành phố cũng đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sỹ và thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho cán bộ chiến sỹ, tập trung nâng cao thể lực, huấn luyện chiến thuật chữa cháy, các đội hình chữa cháy và CNCH, sử dụng phương tiện, thiết bị được trang bị tại đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức 109 lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy với 8.477 người tham gia là thành viên đội PCCC cơ sở. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Đội PCCC dân phòng 14 phường với 359 người tham gia.

Xây dựng 258 phương án chữa cháy cơ quan công an đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và xây dựng 187 phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an. Qua đó đã tổ chức thực tập 81 phương án chữa cháy Cơ quan công an đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và tổ chức 147 phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an. Thực hiện công tác rút kinh nghiệm vụ cháy cơ bản bảo đảm yêu cầu và quy định: 02 vụ cháy, 01 vụ cứu nạn cứu hộ đã được tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn diện và gửi báo cáo gửi về C07 theo quy định.

Công an thành phố tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại kho xăng dầu Chánh Mỹ và tham gia diễn tập phương án phòng thủ trên địa bàn Thủ Dầu Một năm 2023.

4. Công tác đầu tư trang bị và quản lý phương tiện PCCC

- Công an thành phố tập trung chỉ đạo trang bị, sử dụng phương tiện, rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ, bảo quản sử dụng tốt trang thiết bị, vật tư phương tiện, xăng dầu... phục vụ công tác PCCC và CNCH; chấp hành nghiêm túc chế độ thanh quyết toán tháng, quý, năm theo quy định, bảo đảm đúng thủ tục, quy trình. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dự toán kinh phí trên lĩnh vực PCCC và CNCH sử dụng đúng mục đích, đối tượng và nhiệm vụ công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác đề nghị chế độ đặc thù, định lượng và khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Năm 2023, UBND thành phố bố trí 152.202.677 đồng, phục vụ công tác PCCC&CNCH.

- UBND các phường đã quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó các Đội dân phòng ở cấp phường hưởng mức hỗ trợ theo của Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về PCCC

Công an thành phố đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo về tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các đội nghiệp vụ và chủ động phối hợp với UBND các phường trên

địa bàn thực hiện nội dung tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Kết quả đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn đến 61.547 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đảm bảo mỗi hộ có ít nhất 01 người được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp với số tiền 35.000.000 đồng.

Kiểm tra định kỳ, đột xuất được 1.241 cơ sở với 4.672 hướng dẫn và 254 kiến nghị về an toàn PCCC, lập 1.030 lượt biên bản kiểm tra an toàn PCCC. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện 210 cơ sở vi phạm các quy định an toàn PCCC. Đã tham mưu, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 183 trường hợp với tổng số tiền là 3.113.900.000 đồng (*Ba tỷ một trăm mười ba triệu chín trăm nghìn đồng*). Ban hành 30 quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở và 20 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở.

6. Kết quả thực hiện các mô hình PCCC & CNCH

Duy trì hoạt động mô hình tổ liên gia về công tác PCCC trong toàn thành phố được 198 tổ liên gia, được 96 điểm chữa cháy công cộng. Việc xây dựng các mô hình PCCC&CNCH trên địa bàn đã góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho thành viên trong các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, đưa hoạt động phòng cháy chữa cháy tại địa phương đi vào thực chất.

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Một số hạn chế, tồn tại

- Nhiều nhà xưởng được các công ty đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng sẵn để cho thuê nhưng chưa biết được tính chất hoạt động của cơ sở. Chủ đầu tư chỉ đầu tư các giải pháp về PCCC ở mức cơ bản nhất nên khi khai thác sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy thường không phù hợp với công năng của từng ngành, nghề, do đó khi có cháy xảy ra không được phát hiện kịp thời và chữa cháy kém hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế như: tuyên truyền hiện nay đa số chỉ tiếp cận được là cán bộ, công chức, công nhân lao động tập trung ở các khu trọ, hộ gia đình kinh doanh ở các khu vực chợ, còn các đối tượng lao động tự do và người dân chưa tiếp cận với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến như hiện nay. Ngoài ra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại một số doanh nghiệp, cơ sở còn mang tính hình thức, làm cho có, chất lượng chưa cao; Lực lượng PCCC cơ sở chủ yếu lấy từ công nhân nên thường xuyên có sự thay đổi nhân sự, gây khó khăn cho công tác quản lý và công tác huấn luyện, tập huấn về PCCC.

- Việc trang bị công cụ, dụng cụ, thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn cho các lực lượng tham gia cấp phường mặc dù đã quan tâm, nhưng việc đầu tư mua trang thiết bị

so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ phục vụ cho lực lượng tại một số đơn vị³ theo Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.

- Lực lượng dân phòng có vai trò nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH ban đầu. Tuy nhiên, lực lượng này thường xuyên thay đổi, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, có một số là người trung niên trên 40 tuổi, do đó đôi khi chưa kịp thời xử lý trong công tác xử lý các tình huống cháy ở giai đoạn ban đầu. Cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực PCCC còn phụ trách nhiều lĩnh vực về đảm bảo ANTT, thực hiện Đề án 06 về dữ liệu dân cư, dẫn đến quá tải công việc, thời gian nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực PCCC không có, dẫn đến còn hạn chế trong công tác chuyên môn.

- Nhiều cơ sở có nguy cơ cháy cao nằm sâu trong các hẻm nhỏ; chiều cao của một số tuyến đường bị hạn chế bởi hệ thống dây điện, điện thoại và các loại đường dây thông tin khác là những trở ngại lớn làm cho các xe chữa cháy khó có thể nhanh chóng tiếp cận đám cháy.

- Đối với các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đã có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ ngưng hoạt động do cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC nhưng vẫn cố tình hoạt động bình thường không chấp hành quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm tra an toàn PCCC tại UBND các phường, chưa được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra phương án PCCC, nhất là việc kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa mang lại hiệu quả cao.

- Hệ thống PCCC ở một số địa phương, doanh nghiệp không được trang bị đầy đủ, không được bảo trì bảo dưỡng theo quy định, nguồn nước phục vụ PCCC chưa đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, dẫn đến khi có sự cố thì hoạt động không hiệu quả.

- Trên địa bàn thành phố đã xây dựng và duy trì hoạt động mô hình tổ liên gia 198 tổ, mô hình điểm chữa cháy công cộng 96 điểm. Hiệu quả xây dựng các tổ liên gia về an toàn PCCC còn hạn chế như: có thay đổi nhân sự trong tổ chưa được củng cố, tập huấn kịp thời, đã tập huấn thời gian lâu chưa được cập nhật, việc bố trí thiết bị báo cháy của một số tổ vị trí không phù hợp, một số thiết bị không hoạt động. Đối với điểm chữa cháy công cộng do yếu tố an toàn nên một số thiết bị PCCC không thể đặt tại vị trí phù hợp, nguồn cấp nước không đảm bảo.

2. Nguyên nhân

- Do tồn tại thời gian dài, những tồn tại, bất cập điều kiện, hạ tầng, xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hình thành tự phát, không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC mà không thể khắc phục được ngay những tồn tại này, đòi hỏi phải có lộ trình thời gian và những giải pháp tổng thể về quy hoạch. Nhiều cơ sở sản xuất thuộc diện phải di dời ra ngoài khu dân cư mà kinh phí đầu tư lớn nên chủ đầu tư không thể đảm

³ UBND các phường có bố trí kinh phí mua trang thiết bị PCCC năm 2023 như: Tương Bình Hiệp: 30 triệu đồng; Tân An: 55 triệu đồng; Phú Cường: 80 triệu đồng; Phú Hòa 50 triệu đồng. UBND các phường còn lại không bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị PCCC năm 2023.

bảo các điều kiện về hệ thống PCCC. Trong khi đó việc đầu tư trang thiết bị PCCC chỉ là đề đối phó hơn là đề phòng cháy, chưa tương xứng với yêu cầu thực tế đòi hỏi.

- Nhiều cơ sở sản xuất do chú trọng lợi nhuận nên dù biết rõ nguy cơ cháy, nổ cao vẫn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác PCCC, do mức phạt tiền nhiều hành vi vi phạm, có hình thức xử phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả chưa đủ tính răn đe.

- Đội trưởng, đội phó, các Đội dân phòng ở cấp phường hưởng mức hỗ trợ theo của Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó Nghị quyết này căn cứ trên Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội do đó chế độ cho lực lượng dân phòng làm công tác PCCC&CNCH chưa được đầy đủ. Ngoài ra, chưa có quy định trang bị phương tiện cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, chưa có xe chữa cháy mini trong khi lực lượng này đã được tập huấn nghiệp vụ chữa cháy.

- Thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC đã phát huy vai trò đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư. Tuy nhiên các mô hình cũng gặp một số khó khăn trong việc duy trì, công tác vận động tham gia chưa được người dân đồng bộ. Nguyên nhân do một số người dân chưa có ý thức trong việc sử dụng hệ thống báo cháy, gây báo cháy giả, ảnh hưởng đến sinh hoạt trong khu dân cư.

- Xác định việc xây dựng mô hình 'Điểm chữa cháy công cộng' là rất cần thiết, tuy nhiên việc vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện mô hình còn gặp nhiều khó khăn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Qua giám sát, kiến nghị UBND thành phố một số vấn đề sau:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CHCN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC, chú trọng công tác tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp trong công tác PCCC.

- Chỉ đạo các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền đối với người dân, lao động tự do nhằm nâng cao ý thức PCCC. Cần nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phát thanh và tổ chức cuộc thi nhằm trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng, tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao ý thức, hiểu biết, trách nhiệm người dân, cơ sở sản xuất về PCCC.

- Tăng cường việc xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ về PCCC&CHCN nhằm đáp ứng công tác PCCC trong tình hình mới. Ngoài việc tập huấn cho Đội PCCC ở cơ sở hiểu biết cơ bản về việc sử dụng các trang thiết bị PCCC, qua đó cần hướng dẫn mở rộng thêm các kỹ năng về phương thức, biện pháp dự đoán khoanh vùng tạm thời để dập tắt,

chủ động phòng tránh, không để nguy cơ lây lan trước khi các đội nghiệp vụ xuống xử lý (cháy tại các khu vực rộng, cánh đồng trồng, khu đất hoang không người).

- Chỉ đạo UBND các phường quan tâm đầu tư mua sắm trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC dân phòng. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, có trách nhiệm tham gia chữa cháy ban đầu đảm bảo theo phương châm '4 tại chỗ'; chú trọng công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị PCCC hiện có, đáp ứng đủ trang thiết bị cho lực lượng thực thi nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác PCCC theo yêu cầu đề ra.

- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để thẩm tra lại các tiêu chí về công tác PCCC, tiêu chí nào chưa đạt và có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp, cơ sở triển khai các giải pháp khắc phục, tránh để tình trạng mỗi ngành hướng dẫn mỗi kiểu, không thống nhất hoặc đề nghị xin phép làm công trình phụ phòng cháy nhưng không được cấp phép.

- Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm đề xuất Công an tỉnh tăng biên chế cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ làm công tác PCCC do điều kiện thực tế 01 cán bộ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong khi đó công tác PCCC gồm nhiều mảng; quản lý, hướng dẫn từng cơ sở, hộ gia đình dần đến thiếu sót, bỏ lọt cơ sở, địa bàn quản lý.

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm thực hiện các nội dung nêu trên và Báo cáo kết quả thực hiện về Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố để theo dõi, tổng hợp trước ngày 30/3/2025.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBND T. Bình Dương;
- Công an thành phố ;
- Các phòng, ban: VH TT, QLĐT, TNMT, TCKH;
- Các thành viên Đoàn giám sát;
- UBND các phường;
- LĐVP;
- Lưu VT, CSDL, Chi, Lan Anh.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thúy Hà